

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒

วันจันทร์ ที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณรงค์ เทพจร	ประธานสภา อบต.แก่ง	ณรงค์ เทพจร	
๒	นายจรรยา สุทัศน์	รองประธานสภา อบต.แก่ง	จรรยา สุทัศน์	
๓	น.ส.คมคาย อูระรีน	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ ๒	คมคาย อูระรีน	
๔	นายวิชัย พูลอวย	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ ๑	วิชัย พูลอวย	
๕	นายธงชัย พงษ์ศิลา	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ ๗	ธงชัย พงษ์ศิลา	
๖	นายสนั่น ไกรอินทร์	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ ๕	สนั่น ไกรอินทร์	

ผู้ไม่มาประชุม

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายบรรจบ บัวยิ้ม	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ ๑	ลาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายกิตติศักดิ์ กุศลรัตน์	นายก อบต.แก่ง	กิตติศักดิ์ กุศลรัตน์
๒	นางพันธ์ทิพย์ เขียนสุวรรณ	รองนายก อบต.แก่ง	พันธ์ทิพย์ เขียนสุวรรณ
๓	นายนันตพงษ์ นงค์นุช	รองนายก อบต.แก่ง	นันตพงษ์ นงค์นุช
๔	นายจิรพล ชมภูรัตน์	เลขาธิการนายก อบต.แก่ง	จิรพล ชมภูรัตน์
๕	นายปรีชา ปิดตาระคะ	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ปรีชา ปิดตาระคะ
๖	นายเสกน ยอดทัพ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เสกน ยอดทัพ
๗	น.ส.วัชรินทร์ เพียรล้ำ	ผู้อำนวยการกองคลัง	วัชรินทร์ เพียรล้ำ
๘	นางจිරนันท์ ตองติตรัมย์	หัวหน้าสำนักปลัด	จिरนันท์ ตองติตรัมย์
๙	นายสุริช วงษ์เสงี่ยม	ปลัด อบต.แก่ง/เลขาธิการสภาฯ	สุริช วงษ์เสงี่ยม
๑๐	น.ส.นิภาพรรณ ทับอุไร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	นิภาพรรณ ทับอุไร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุริช วงษ์เสงี่ยม เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งได้กล่าวรายงานว่ามีผู้เข้าประชุม ๖ ท่าน ลาประชุม ๑ ท่าน และมีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ ท่าน พร้อมทั้งเชิญ นายณรงค์ เทพจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประธานในที่ประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระ...

- ระเบียบวาระที่ ๑
- ประธานสภาฯ
- เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และพิจารณาข้อราชการอื่นๆ แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป ซึ่งมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม ข้อ ๓๖(๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง จึงขอขยายเวลาสมัยประชุมต่อนายอำเภอเมืองระยอง เพื่อขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ อีก ๑๕ วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป นั้น
- อำเภอเมืองระยอง ได้มีหนังสือที่ รย ๐๐๒๓.๖/๓๖๙๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอยกเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง สมัยสามัญ สมัย ที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยอำเภอเมืองระยองพิจารณาแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ นายอำเภอเมืองระยอง จึงอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ขยายระยะเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน
- ที่ประชุม
- ประธานสภาฯ
- รับทราบ
 - ขอแสดงความยินดีกับนายปรีชา ปิดตาระคะ เป็นผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอเชิญกล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมด้วย
- นายปรีชา
- ปิดตาระคะ
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งทุกท่าน กระผมนายปรีชา ปิดตาระคะ เดิมดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผ่านการสรรหาในครั้งนี้และเลือกที่จะทำงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งต่อไป ผากเนื้อผากตัวด้วยครับ
- ที่ประชุม
- รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

- ประธานสภาฯ - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งได้ประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง รายงานการประชุมมีทั้งหมด ๑๖ หน้า คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบก่อนแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓ ประธานสภาฯ - **เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**
๓.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระที่สองและวาระที่สาม) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย
- เลขานุการสภาฯ - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (วาระที่สองและวาระที่สาม) มีระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มติดังกล่าวไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรรูปได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ไต่ระดับไว้ตามที่ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ไต่ระดับไว้เท่านั้น

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ประธานสภา
ที่ประชุม
ประธานสภา

มีท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่
ไม่มีท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย

ประธาน
คณะกรรมการแปรรูป
ผู้ตี

หากไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม ขอเชิญประธานกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมทราบด้วย
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายจรูญ สุทัตสันต์ ประธานคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

ตามที่ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้มีมติในการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ คน โดยคณะกรรมการได้ประชุมเพื่อคัดเลือกประธานและเลขานุการแล้วดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายจรูญ สุทัตสันต์ รองประธานสภา อบต.แก่ง เป็น ประธานกรรมการแปรรูปผู้ตี

๒. นายสนั่น ไกรอินทร์ สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ที่ ๕ เป็น กรรมการแปรรูปผู้ตี

๓. นายวิชัย พูลอวย สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ที่ ๑ เป็น เลขานุการกรรมการแปรรูปผู้ตี

โดยกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะแปรรูป เสนอคำแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. และให้คณะกรรมการพิจารณาแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จพร้อมนำร่างข้อบัญญัติขึ้นประธานสภา ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งพิจารณาต่อไป นั้น

ซึ่งช่วงระยะเวลาเสนอคำขอแปรญัตติที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลงได้กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เสนอคำขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวแล้ว เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยที่ประชุมไม่มีคณะกรรมการฯ ผู้ใดเสนอแปรญัตติแต่อย่างใด และมีมติให้คงร่างข้อบัญญัติฯ เดิมตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลงเสนอ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม

ประธานสภาฯ

หากไม่มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ในการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระที่สอง ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้มีมติให้คงร่างเดิม ในวาระที่สองนี้จึงไม่มีข้อพิจารณาแต่อย่างใด

ประธานสภาฯ

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระที่สาม เป็นการลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยจะเสนอต่อนายอำเภอเมืองระยองเพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลงต่อไป จากการนับองค์ประชุมในวันนี้มีสมาชิกสภาฯ มาประชุม ๖ คน ลาประชุม ๑ คน ซึ่งครบองค์ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระที่สามนี้ด้วย หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๖ เสียง เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่

ในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑ และ ๔.๒ เป็นการพิจารณาเรื่องการรับอุทิศครุภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ขอเชิญเลขานุสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบด้วย

เลขานุการสภาฯ

การพิจารณารับมอบครุภัณฑ์หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีระเบียบข้อกฎหมายหรือหนังสือชักชวนที่เกี่ยวข้องดังนี้

- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/๐๒๐๑๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อหาหรือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ประเด็นที่ ๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๔(๓) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐขอราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามลำดับ ดังนั้น กรณีที่มีผู้อุทิสพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อบท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอำนาจของหน่วยงานของรัฐ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิสให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อบท.หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อบท.ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อบท.เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว

ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการพัสดุภาครัฐพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

๑. กรณีข้อหาหรือ ๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติและข้อกำหนดใดๆของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓ มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ สำหรับกรณีอื่นที่มีได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก้ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิสพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบท.)หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิอื่นๆได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ “การบริหารพัสดุ” ต่อไป

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่

มติที่ประชุม - ไม่มีท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถาม จะดำเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระดังนี้

๔.๑ เรื่อง พิจารณาญัตติการขอความเห็นชอบรับอุทิสไฟฉุกเฉิน แบบทรงยาวสีแดงน้ำเงิน จำนวน ๑ ชุด มูลค่า ๓,๕๐๐ บาท ให้แก่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.แก่ง เพื่อใช้ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบด้วย

เลขานุการสภาฯ ด้วยนายวิทยา จันทร์ชุม ได้แจ้งความประสงค์ขออุทิสไฟฉุกเฉิน แบบทรงยาว สีแดง น้ำเงิน จำนวน ๑ ชุด มูลค่า ๓,๕๐๐ บาท ให้แก่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เพื่อให้

ประโยชน์...

ประโยชน์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และเจ้าพนักงานพัสดุ ได้ตรวจรับไว้แล้วเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งหากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลแก่ง เห็นชอบให้รับอุทิศไฟฟูกเงินดังกล่าว จะได้นำไปดำเนินการตามขั้นตอนทาง ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุต่อไป

ประธานสภา
ที่ประชุม

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับครุภัณฑ์รายการดังกล่าวหรือไม่
ไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม

ประธานสภา
มติที่ประชุม

หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการรับอุทิศไฟฟูกเงิน แบบ ทรงยาวสีแดงน้ำเงิน จำนวน ๑ ชุด ที่นายวิทยา จันทร์ชุม เป็นผู้อุทิศ ด้วย
มีมติเห็นชอบรับอุทิศไฟฟูกเงิน แบบทรงยาวสีแดงน้ำเงิน จำนวน ๑ ชุด ที่นายวิทยา จันทร์ชุม เป็นผู้อุทิศ

ประธานสภา

๔.๒ เรื่อง พิจารณาญัตติการขอความเห็นชอบรับอุทิศเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ ยี่ห้อ HP Laser ๑๐๗A จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๓,๕๘๐ บาท ให้แก่กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลแก่ง เพื่อใช้ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ขอเชิญเลขานุการ สภาชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบด้วย

เลขานุการสภา

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส แจ้งความประสงค์ขออุทิศ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ ยี่ห้อ HP Laser ๑๐๗A จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๓,๕๘๐ บาท ให้แก่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เพื่อใช้ประโยชน์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลแก่ง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และเจ้าพนักงานพัสดุได้ตรวจรับไว้แล้วเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งหากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เห็นชอบให้รับอุทิศ เครื่องพิมพ์ดังกล่าว จะได้นำไปดำเนินการตามขั้นตอนทางทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุต่อไป

ประธานสภา
ที่ประชุม

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับครุภัณฑ์รายการดังกล่าวหรือไม่
ไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม

ประธานสภา

หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการรับอุทิศเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ ยี่ห้อ HP Laser ๑๐๗A จำนวน ๑ เครื่อง ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่ง คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นผู้อุทิศ ด้วย

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับอุทิศเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ ยี่ห้อ HP Laser ๑๐๗A จำนวน ๑ เครื่อง ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นผู้อุทิศ

ระเบียบวาระที่ ๔

- เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่

นายสนั่น ไกรอินทร์

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.แก่งทุกท่าน ผมนายสนั่น ไกรอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง หมู่ที่ ๕ ขอฝากท่านรองนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลแก่งที่รับผิดชอบดูแลกองช่าง เรื่องการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

ของแต่ละหมู่บ้านให้ช่วยกำชับกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าเวลาที่ออกไปตัดแต่งหญ้าบริเวณ
สองข้างทางให้ตัดให้มีความเรียบร้อย เนื่องจากมีชาวบ้านติติงมาว่าตัดไม่เรียบร้อยตัดไม่หมด
เร่งรีบในการตัดมากไปหน่อย ขอฝากด้วยครับ

นายนันตพงษ์
นงค์นุช
(รองนายก อบต.
แก่ง)
ประธานสภาฯ
ปิดประชุมเวลา

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งขอรับคำแนะนำจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่ง หมู่ที่ ๕ แล้วจะไปกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไป
ขอบคุณครับ

มีสมาชิกสภาฯหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีจะ
ขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้
๑๕.๐๐ น.